



BẢN TIN

Y TẾ LAI CHÂU

**LỄ TRAO GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LAI CHÂU
LẦN THỨ I (NĂM 2021 - 2022)**

GIẢI C



Số 07
2022

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gdsclc@gmail.com



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. HOÀNG VĂN THẮNG
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsklc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 04/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 17 tháng 02 năm 2022

In tại CN Công ty TNHH TM và XD Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2022

TRONG SỐ NÀY

- Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 năm 20211
Thái Sơn
- Thắp sáng niềm tin cho trẻ khuyết tật2
Mai Hoa
- Nỗ lực phòng ngừa bệnh dại4
Bạch Mai
- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số5
Hồng Thơm
- Nâng cao nhận thức về phòng, chống nạn buôn bán người tại tỉnh Lai Châu7
Nguyễn Hằng
- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh9
Hồng Thơm
- Chăm sóc đời sống người cao tuổi11
Bạch Mai
- Nâng cao hiểu biết về bệnh tan máu bẩm sinh...12
Phương Thúy
- Tăng cường các biện pháp an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch bệnh14
Nguyễn Thúy
- Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ15
Phương Thúy (Theo SK&ĐS)
- Trung tâm Y tế huyện Than Uyên: Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh16
Ngọc Châm
- Tin hoạt động18
- Ảnh bìa 1: Phóng sự "Những Anh hùng áo trắng trong thời bình" của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đạt giải C tại Giải Báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ Nhất năm 2022
Ảnh. Đỗ Oanh



BSCI. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc
Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh Ngọc Châm

Bệnh viện Nội tiết Trung
ương khảo sát, đánh giá nhu
cầu đào tạo, chuyển giao kỹ
thuật theo Đề án 1816 tại
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Ảnh Nguyễn Hằng



Cán bộ phòng cảnh sát PCCC&CNCH
kiểm tra thực tế tại Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh.
Ảnh Ngọc Châm



Chi bộ Khoa Truyền thông GDSK - KST, CT (Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) bỏ phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ảnh Nguyễn Hằng

Đội Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Công Đoàn ngành Y tế) thuyết trình tác phẩm với Ban Giám khảo Hội thi cắm hoa nghệ thuật nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Ảnh Hồng Thơm



Cán bộ dân số xã Sùng Phài (TP Lai Châu) tuyên truyền về chính sách DS - KHHGD cho người dân.
Ảnh Nguyễn Hằng

Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Khi đời sống ngày một nâng cao, người dân đòi hỏi chất lượng y tế phải tương xứng, nhất là giai đoạn các bệnh viện đang tiến tới tự chủ chi thường xuyên. Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SYT, vừa qua, Đoàn công tác của Sở Y tế do BSKII. Nguyễn Thế Phong - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn, thực hiện Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ và Tam Đường.

Qua kiểm tra Đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị được kiểm tra đã nỗ lực trong việc cải tiến chất lượng bệnh viện; Năm 2021 đã tích cực thực hiện các giải pháp để cải tiến các tiêu chí đạt được; thực hiện tốt, duy trì các tiêu chí chất lượng bệnh viện song song với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người bệnh, thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh; nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật; triển khai tốt các hoạt động của bệnh viện vệ tinh; tiếp nhận các dịch vụ kỹ thuật



*Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện
tại Trung tâm y tế huyện Tam Đường*

mới được chuyển giao; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong môi trường bệnh viện. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao những lĩnh vực như: Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp; đội ngũ nhân lực trẻ, nhiệt huyết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện đã triển khai nhiều kỹ thuật đúng phân tuyến chuyên môn; đã xây dựng kế hoạch cải tiến trong hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đầy đủ các chính sách cho nhân viên. Cùng với đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số các vấn đề chưa hoàn thiện, còn thiếu sót nhỏ giúp bệnh viện cải thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho Nhân dân, góp phần cùng Ngành Y tế tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đơn vị vẫn

còn một số hạn chế như: Thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực Nhi khoa, Ngoại khoa, chuyên khoa lẻ; chưa triển khai được nhiều hoạt động để đo lường, đánh giá, thống kê, phân tích việc triển khai các hoạt động của bệnh viện như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, chất lượng xét nghiệm...

Với sự đổi mới trong công tác đánh giá chất lượng bệnh viện, ngoài việc trú trọng đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện còn hướng đến kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Do đó, các Bệnh viện đã có nhiều chuyển biến trong công tác thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; công tác xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” cũng được triển khai

tốt khi các Bệnh viện đã cải thiện chất lượng vệ sinh khuôn viên bệnh viện, dịch vụ phòng bệnh, dịch vụ hỗ trợ người nhà bệnh nhân trong việc lưu trú và chăm sóc bệnh.

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá, Đoàn công tác đề nghị các đơn vị: Tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến chất lượng bệnh viện; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, ý đức, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ y tế đối với bệnh nhân và đối tượng phục vụ; duy trì ổn định và bền vững các kết quả cải tiến chất lượng đã đạt được trong những năm qua; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải tiến chất lượng của các bệnh viện nhằm nâng cao về chất lượng, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; đào tạo đội ngũ cán bộ điều trị, chăm sóc thích ứng trong tình hình mới; tiếp tục duy trì tốt tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19” của Bộ Y tế./.

Thái Sơn

THẮP SÁNG NIỀM TIN CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

Với mong muốn mang lại một tương lai tươi sáng cho trẻ không may bị khuyết tật, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm II (Hà Nội) tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, không chỉ giúp các em xóa đi những mặc cảm, tự ti mà còn thắp sáng niềm tin, ước mơ để các em vững vàng, vươn lên trong cuộc sống.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi cảm nhận được sự mong mỏi, chờ đợi của các gia đình bệnh nhân đang chờ được khám bệnh. Mỗi người một hoàn cảnh, đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, song họ đều giống nhau về gia cảnh nghèo khó và tự ti về sự thiệt thòi, khiếm khuyết của con em mình. Xác định

việc chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng không chỉ là hành động nhân ái mà còn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền, địa phương, những năm qua các cơ quan chức năng đã vận động từ các tổ chức nhân đạo trong tỉnh, trong nước và quốc tế; huy động sự đóng góp của Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức



Các y bác sĩ BVĐK tỉnh thực hiện các thủ tục khám cho trẻ khuyết tật

trong tỉnh tham gia Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh... nhằm tạo nguồn kinh phí giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục, đặc biệt đưa trẻ khuyết tật đi phẫu thuật miễn phí. Từ đó, giúp các em có thêm cơ hội được phát triển mình.

Chị Lò Thị Mỹ - xã Mường Than (Than Uyên) cho biết “Con mình bị khuyết tật hở hàm ếch từ khi sinh ra, đến nay đã được 8 tuổi. Sau khi khám đã được các y, bác sĩ phẫu thuật ngay tại BVĐK tỉnh, bây giờ cháu đã ổn sinh sức khỏe, mình vui lắm. Chương trình này đã giúp cho những hộ nghèo như gia đình mình có cơ hội điều trị khuyết tật cho con mà không mất tiền”.

Sau 4 ngày, đã có 258 trẻ khuyết tật được khám, trong đó chỉ định phẫu thuật cho 148 trẻ về các khuyết tật vận động, thoát vị bẹn, u bướu, răng-hàm-mặt, mắt, di chứng sau bỏng làm biến dạng các bộ phận trên cơ thể, tiết niệu; chuyển tuyến cho 04 trẻ về Bệnh viện Trung ương để phẫu thuật, điều trị. Kinh phí thực hiện khám, phẫu thuật được trích từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Trẻ khuyết tật không chỉ thiệt thòi về thể chất, tinh thần mà còn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, việc điều trị phẫu thuật ngay từ khi trẻ còn nhỏ sẽ cải thiện khó khăn trong sinh hoạt và tránh những biến dạng, khó xử lý về sau. Qua điều trị

phẫu thuật tạo hình đóng kín khe hở môi và khe hở vòm miệng; điều trị nắn chỉnh, phẫu thuật chỉnh hình xương cho các em có biến dạng khuôn mặt, cùng với các phẫu thuật khuyết tật vận động, u bướu, răng thừa ngậm lặc chổ... các em sẽ được phục hồi lại toàn bộ cả về giải phẫu, chức năng và thẩm mỹ để hòa nhập thực sự với cộng đồng.

Tiến sỹ Phạm Thị Việt Dung - Chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Tham gia đợt khám, phẫu thuật cùng với các y, bác sĩ Lai Châu đã đem lại cho tôi thật nhiều niềm vui, niềm vui lớn nhất là nhận được những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các em và cả những người thân trong gia đình sau khi hoàn thành xong phẫu thuật. Chính những điều này đã tiếp thêm động lực cùng niềm tin cho tôi trong những chuyến công tác tiếp theo.

Chúng kiến niềm vui của gia đình các em nhỏ được phẫu thuật, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang lại. Điều đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cộng đồng, xã hội dành cho trẻ khuyết tật. Với mong muốn chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh để các em bị khuyết tật có thêm nghị lực, niềm tin, biến ước mơ thành thực hiện.

Mai Hoa

Nỗ lực phòng ngừa bệnh dại

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, người đã phát bệnh dại hầu hết sẽ tử vong. Người mắc bệnh dại do bị lây truyền vi rút dại qua vết cắn, vết cào, liếm của động vật dại là chó, mèo lên da bị tổn thương. Ở nước ta, chó là nguồn truyền bệnh dại cho người nhiều nhất (chiếm 95 - 97%) sau đó là mèo. Bệnh dại là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu người bị động vật nghi dại cắn được tiêm phòng vắc xin kịp thời, đúng và đầy đủ.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến ngày 23/6 toàn tỉnh ghi nhận 561 trường hợp bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, trong đó có 530 trường hợp đến tiêm vắc xin phòng dại. Bà Hà Thị Hoan, bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, Thành phố Lai Châu cho biết: Vừa qua, tôi bị chó nhà hàng xóm cắn,. Để phòng ngừa, tôi đã rửa vết cắn bằng xà phòng và đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Cùng với công tác phòng, chống bệnh dại ở người thì việc phòng, chống bệnh dại ở động vật cũng đã được triển khai đồng bộ ở các địa phương, với hơn 20.000 liều vắc xin tiêm phòng dại cho chó, mèo.



Cán bộ TTYT thị trấn Tân Uyên tiêm vắc xin phòng Dại cho người dân

Ông Hà Văn Quân, nhân viên thú y xã Mường So, huyện Phong Thổ cho biết: Những năm gần đây xảy ra nhiều trường hợp chó dại cắn người, có người đã tử vong do không tiêm phòng dại nên bà con bắt đầu ý thức hơn và mỗi đợt tiêm phòng dại cho chó, mèo được triển khai tại xã thì người dân đều chấp hành tốt. Đến nay, địa phương đã tiêm được hơn 200 liều vắc xin dại, phấn đấu đến hết tháng 8/2022 tỷ lệ tiêm đạt trên 70%. Để bảo đảm công tác tiêm phòng đúng tiến độ, cán bộ thú y cơ sở phải đi tiêm từ sáng sớm hoặc tối muộn khi có người dân ở nhà.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng công tác phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo còn gặp rất nhiều

khó khăn, nhất là tỷ lệ tiêm phòng vẫn thấp hơn nhiều so với tổng đàn hiện có, mới đạt trên 40%. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng lớn chó nuôi với mục đích trông coi nhà nên rất khó bắt giữ để tiêm phòng dại; một bộ phận không nhỏ các hộ nuôi chó, mèo vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm, tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo...

Để tháo gỡ những khó khăn trên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/QĐ - UBND, ngày 24/01/2022 về phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu: Kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh và phấn đấu không có người

tử vong vì bệnh dại vào năm 2030, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng. Việc UBND tỉnh ban hành kế hoạch này sẽ mang lại nhiều thuận lợi, trước hết là các địa phương buộc phải quan tâm và xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo. Đồng thời, tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ mua vắc xin dại tiêm phòng cho đàn chó, mèo nhằm bảo đảm mục tiêu chung là đạt trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2022 - 2025 và trên 80% tổng đàn được tiêm phòng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Y tế sẽ cung ứng, sử dụng vắc xin phòng dại cho người bị chó, mèo nghi dại cắn, người có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh dại trên địa bàn tỉnh; củng cố duy trì các điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại tại 8/8 huyện, thành phố để phục vụ công tác điều trị dự phòng. Tỉnh hỗ trợ điều trị dự phòng cho người nghèo tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng, người tham gia công tác phòng, chống dịch, trẻ em dưới 6 tuổi. Phấn đấu đến năm 2025, không còn huyện, thành phố có nguy cơ cao về bệnh dại trên người; đến năm 2027, không có huyện, thành phố có nguy cơ trung bình về bệnh dại trên người và phấn

đấu không còn người tử vong về bệnh dại vào năm 2030.

Bác sỹ Ngô Doãn Toàn - Trưởng khoa phòng, chống bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Để tiến tới loại trừ bệnh dại cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành liên quan để mỗi người dân biết cách phòng bệnh cho đàn chó, mèo và bảo vệ bản thân đối với bệnh dại. Đồng thời, giảm bớt số người dân bị chó, mèo cắn bằng cách hạn chế nuôi chó, mèo; khi nuôi phải tuân thủ các quy định như xích chó và đeo rọ mõm khi ra đường, tiêm phòng bệnh dại đầy đủ. Người dân khi bị chó, mèo cắn phải tiêm phòng đầy đủ, đúng phác đồ và nên tiêm càng sớm càng tốt. Các trường hợp nặng, ngoài tiêm vắc xin cần được tiêm huyết thanh”.

Với các giải pháp đồng bộ tiêm phòng cho chó, mèo và tăng cường nhận thức về xử lý vết thương, tiêm vắc xin phòng dại sau khi bị chó nghi dại cắn... tỉnh ta sẽ kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Bạch Mai

CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ, TRẺ EM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (CSSKBMTE) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Ngành Y tế đã triển khai hiệu quả các hoạt động về CSSKBMTE đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), chất lượng từng bước được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ em.



Cán bộ trạm y tế xã Mường Mô truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ bản Mường Mô, xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn)

Ngành Y tế đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng về hình thức, chú trọng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Đặc biệt truyền thông nhóm nhỏ, thăm hộ gia đình, nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc CSSKBMTE cho người dân nói chung, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân từng bước được cải thiện.

Chị Sùng Thị Đỡ, bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) tâm sự: Trong thời gian mang thai, tôi được cán bộ y tế tuyên truyền, vận động đi khám thai định kỳ, hướng dẫn cách chăm sóc thai nghén, khi sinh đến cơ sở y tế để sinh con an toàn nên vợ chồng tôi quyết định tới Trạm Y tế để sinh con. Tại đây, tôi được các y, bác sĩ hướng dẫn, chăm sóc nhiệt tình, sinh con khoẻ mạnh.

Cùng với đó, Ngành Y tế quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế làm công tác CSSKBMTE. Đồng thời, quan tâm đầu tư, đổi mới và đưa vào sử dụng có hiệu quả nhiều trang thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm 4D, xét nghiệm sàng lọc trước sinh, sơ sinh, phát hiện dị tật bẩm sinh... Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS hiện đại. Tăng cường công tác khám thai và quản lý thai nghén tại cộng đồng, theo dõi chặt chẽ thai nghén có nguy cơ trong thai kỳ, chăm sóc tốt sản phụ trong 2 giờ đầu sau sinh tại cơ sở y tế, chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau khi sinh; phát hiện sớm và xử trí kịp thời các trường hợp thai nghén có dấu hiệu bất thường và các tai biến sản khoa có thể xảy ra. Năm 2021, toàn tỉnh có 8.672 phụ nữ sinh đẻ, trong đó có 8.169 phụ nữ được quản lý thai nghén, đạt 94,2%. Có 32.094 lượt phụ nữ có thai được khám

thai định kỳ; số phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế là 5.711 người, đạt 65,85%; phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ là 6.790 người, đạt 78,29%. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống còn 28,560/00. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 36,340/00. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh ước có 3.720 phụ nữ sinh đẻ, trong đó có 2.885 phụ nữ được quản lý thai nghén, đạt trên 93%. Số phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế là 2.374 người, phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ là 2.790 người.

Tuy nhiên, hiện nay công tác CSSKBMTE trên địa bàn tỉnh đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều yếu tố như: Nhận thức của chính phụ nữ về việc chăm sóc sức khỏe khi mang thai, sinh nở, chăm sóc sau sinh, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe nữ giới nói chung; quan niệm sinh đẻ hoàn toàn tự nhiên nên không ít chị em phụ nữ dân tộc thiểu số không chú ý theo dõi thai kỳ của mình. Bên cạnh đó, giao thông đi lại không thuận lợi, điều kiện kinh tế khó khăn, một số dân tộc còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán, lạc hậu như: phong tục sinh đẻ tại nhà tự đỡ, ăn kiêng, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh thân thể, ốm không đi khám mà tìm thầy cúng, đẻ nhiều, đẻ dày, kết hôn sớm, kết hôn cận huyết... Năng lực cán bộ không đồng đều, một số Trạm Y tế thiếu nhân lực làm chương trình CSSKSS, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở và đội ngũ y tế thôn bản, nhiều trạm y tế xã còn thiếu bác sỹ. Tuyến tỉnh, huyện thiếu cán bộ có trình độ chuyên khoa sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu các hoạt động về CSSKSS, đặc biệt huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ nên đã ảnh hưởng đến công tác CSSKBMTE trên địa bàn. Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà hiện nay vẫn còn cao, chiếm trên 34%; số phụ nữ đẻ không được nhân viên y tế đỡ chiếm 21,7%. Năm 2021, có 24 ca mắc tai biến sản khoa; 09 ca tử vong mẹ, chiếm

104,5%/100.000 trẻ đẻ sống, nguyên nhân hầu hết do nhiễm khuẩn sau đẻ, băng huyết, vỡ tử cung và các bệnh lý nền...

Chị Pờ Thị Thanh - Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế Mường Tè) cho biết: Mường Tè là huyện có nhiều xã, bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như xã Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Bum Tở có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác CSSKBMTE còn gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Y tế đã phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông, quản lý phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, trẻ dưới 5 tuổi, để tư vấn, hướng dẫn phương pháp bổ sung dinh dưỡng cho mẹ và bé; vận động phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế để khám thai, khi sinh đến cơ sở y tế để sinh con an toàn. Mặc dù vậy, hiện nay trên địa bàn huyện, đặc biệt là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, việc CSSKBMTE còn hạn chế, tình trạng sinh con tại nhà còn cao, dẫn

đến nguy cơ tai biến sản khoa.

Thời gian tới, để khắc phục những khó khăn trong công tác CSSKBMTE, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành Y tế chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp và gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về CSSKSS. Đồng thời tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm chương trình CSSKSS, tăng cường mạng lưới CSSKSS - KHHGSD trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, Ngành Y tế cần sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và mong nhận được sự hỗ trợ nguồn kinh phí của các dự án trong và ngoài nước cho tỉnh nhà để thực hiện tốt hơn nữa công tác CSSKBMTE vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hồng Thơm

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI TẠI TỈNH LAI CHÂU

Ngày 30/7 hàng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới phía Tây Bắc, với dân số trên 46 vạn người, trong đó chiếm trên 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, có 273 km đường biên giới với Trung Quốc, có 01 cửa khẩu Quốc gia Ma Lò Thành và 01 cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, có hàng trăm đường tiểu ngạch qua biên giới, trình độ dân còn hạn chế,... là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội mua bán người. Tại tỉnh Lai Châu, mặc dù đã giảm so với nhiều năm trước, nhưng hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới vẫn đang diễn ra khá phức tạp. Đối tượng mà tội phạm nhắm tới chủ yếu vẫn là phụ nữ, trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn khó khăn.



Tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại thành phố Lai Châu

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với những loại tội phạm này đã được lực lượng công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biên giới; lập đường dây nóng nhằm kịp thời điều tra, bắt giữ và chuyển giao đối

tượng phạm tội; xây dựng các mô hình phòng ngừa hiệu quả về nạn mua bán người; các chuyên án về tội phạm mua bán người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn cũng được các cấp, các ngành chú trọng. Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm chuyển biến nhận thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, cần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người. Cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc.

Các ngành chức năng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Trong đó chú trọng tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới và quản lý xuất nhập cảnh gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm mua bán

người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán. Các đơn vị tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng; thực hiện các biện pháp giải cứu, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân theo quy định của pháp luật. Chính quyền các cấp, đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; di cư tự do; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động cho, nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, làm việc, học tập, du lịch và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác nhằm kịp thời phát hiện vụ việc mua bán người.

Hoạt động truy tố và xét xử tội phạm mua bán người; thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc mua bán người, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án mua bán người. Đối với hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua bán. Nội dung phòng, chống mua bán người phải được lồng ghép vào các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống mua bán người đòi hỏi sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi tình hình thông tin tội phạm; triển khai có hiệu quả các công ước, nghị định về phòng ngừa, trấn áp và xét xử công khai đối với các vụ án mua bán người. Tích cực phòng chống nạn mua, bán người, mỗi người dân hãy cùng đoàn kết, hành động vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình, vì tương lai tốt đẹp của toàn xã hội./.

Nguyễn Hằng

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có 37 đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt, đạt Bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch. Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chi bộ Bệnh viện thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua việc thực hiện cuộc vận động đã làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm về ý thức, về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người bệnh, quyết tâm thực hiện tốt những quy định về đạo đức, lối sống.

Bệnh viện chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn vi phạm, giải quyết phù hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng



Đảng viên Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

của đảng viên, quần chúng. Công tác phát triển Đảng được tiến hành thường xuyên, quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đều thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chi bộ và khoa, phòng phân công. Số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên chiếm 47,4% trên tổng số viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Năm 2020, chi bộ có 1/28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 3,6%, 27/28 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 96,4%. Năm 2021, có 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 15%; 28 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 82%.

Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy định quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và chính quyền,

đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Chi ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thu hút bệnh nhân; tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với phòng trào xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, thân thiện. Tất cả các khoa, phòng trong bệnh viện tổ chức các hoạt động, trồng nhiều cây xanh, chậu hoa ở khu vực khuôn viên, khoa, phòng; tổ chức sắp xếp lại các khoa, phòng khoa học bảo đảm trật tự gọn gàng, sạch đẹp hơn.

Từng bước mở rộng dịch vụ kỹ thuật nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hiện đại hoá và phát triển y, dược học cổ truyền trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Tích cực tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật cao từ các bệnh viện tuyến Trung ương, từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ. Nhiều dịch vụ kỹ thuật cao được triển khai tại đơn vị như: Chăm sóc, điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư bằng Y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại; khám và điều trị các bệnh lý tai mũi họng; khám, tư vấn, chăm sóc và điều trị bệnh nhân hậu Covid-19... Nhờ đó, đã tạo được niềm tin của

Nhân dân, số người dân đến khám, chữa bệnh ngày càng tăng. (Năm 2020: 4.215 lượt, đạt 81,8% kế hoạch; năm 2021: 5.019 lượt, đạt 100,4% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2022: 2.229 lượt, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 64%). Kết quả đánh giá chỉ tiêu chất lượng bệnh viện hàng năm đều đạt 78 tiêu chí.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi ủy, Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phong cách, cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng chi bộ "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu", "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; chú trọng công tác phát triển Đảng; đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá bằng nhiều hình thức để huy động nguồn lực, tiếp tục phát triển Bệnh viện. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức; xây dựng đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, thân thiện; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hồng Thơm

Tập huấn chẩn đoán và điều trị các bệnh da nhiễm khuẩn

Từ ngày 28/6 - 02/7, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp Tập huấn Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh da nhiễm khuẩn thường gặp: bệnh chốc, hội chứng bong vảy da do tụ cầu, viêm nang lông, nhọt, hậu bối cho 30 cán bộ y tế thực hiện công tác khám, chữa bệnh về da liễu ở Bệnh viện Phổi, Bệnh viện

Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện/thành phố.

Trong thời gian tập huấn, ngoài việc được tìm hiểu về nguyên nhân, chẩn đoán điều trị, tiên lượng và biến chứng các bệnh da liễu nhiễm khuẩn thông thường, các học viên còn được thực hành thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân chốc, nhọt, hội chứng bong vảy da do tụ cầu trên bệnh nhân./.

Nguyễn Hằng

Chăm sóc đời sống người cao tuổi

Những năm qua, hoạt động chăm lo cho người cao tuổi (NCT) được thành phố Lai Châu chú trọng thực hiện với các chương trình, hoạt động cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe, đóng góp trí và lực cho sự phát triển của thành phố.

Hội NCT thành phố có 74 chi hội cơ sở sinh hoạt ở 7 xã, phường, với tổng 2.318 hội viên. Ban Đại diện Hội NCT Thành phố luôn chú trọng chăm lo cho hội viên NCT, nhất là hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng bằng các hoạt động, chương trình cụ thể, sát tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể như: phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường thường xuyên rà soát số NCT đủ điều kiện hưởng chính sách trợ cấp xã hội để kịp thời hỗ trợ theo đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế, phối hợp với các ngành chức năng khám, cấp phát thuốc miễn phí cho NCT. Tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ có độ tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi; thường xuyên tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe cho NCT và gia đình NCT; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho NCT; phối hợp thực hiện tốt chương trình “Mất sáng cho NCT”.

Từ năm 2017 đến nay, Hội NCT Thành phố đã phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và



Người cao tuổi Phường Đoàn Kết khám sức khỏe định kỳ tại trạm Y tế phường

Xã hội, UBND các xã, phường đảm bảo chi trả trợ cấp xã hội theo Luật NCT cho 256 NCT; tổ chức tốt lễ mừng thọ, chúc thọ cho hơn 600 cụ có độ tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi; phối hợp với Phòng Y tế và Trạm Y tế các xã, phường tổ chức khám và quản lý sức khỏe cho 3.000 lượt NCT; phối hợp với Trung tâm Y tế tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho hơn 3.000 lượt NCT. Ngoài ra, Ban đại diện Hội NCT chú trọng xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT thông qua hình thức xã hội hóa để có nguồn động viên thăm hỏi, tặng quà cho NCT và tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao hàng năm. Hiện, 100% xã, phường của thành phố xây dựng được Quỹ và chủ động trong việc thăm hỏi hội viên NCT khi gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống. Thông qua Quỹ, từ năm 2017 đến nay đã thăm hỏi, tặng quà cho 460 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao sức yếu, không nơi nương tựa với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, Ban đại diện Hội NCT thành phố chú trọng phát triển và củng cố các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ - thể dục - thể thao (VHVN, TĐTT),

duy trì nề nếp sinh hoạt ở các cấp hội. Tuyên truyền, vận động NCT hưởng ứng tham gia các giải thể thao, hội thi, hội diễn văn nghệ do Hội NCT thành phố, tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông thành phố tổ chức. Thường xuyên phối hợp với các ngành tổ chức hoạt động VHVN, TDTT như: Hội khỏe NCT thành phố, tỉnh; Giải bóng chuyền hơi NCT; Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết...

Hiện, Hội NCT Thành phố có 30 Câu lạc bộ VHVN, TDTT được duy trì với những hoạt động như: Đánh bóng chuyền hơi; tập dưỡng sinh; khiêu vũ và văn nghệ... Qua đó, tạo sân chơi bổ ích giúp NCT có cơ hội giao lưu, rèn luyện thể lực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết, động viên nhau sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần để con cháu yên tâm công tác, lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Hội viên NCT tổ 9, phường Đoàn kết, Thành phố Lai Châu chia sẻ: Thường xuyên được Hội NCT tổ dân

phố, phường, thành phố quan tâm động viên, thăm hỏi và được khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế do Hội cấp nên mỗi khi ốm đau tôi cũng đỡ lo về chi phí. Nhất là thường xuyên được tham gia các phong trào VHVN, TDTT do Hội tổ chức, tôi được giao lưu, rèn luyện sức khỏe nên vui lắm. Đó là động lực để tôi sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Bà Nông Thị Phượng - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT Thành phố khẳng định: “Thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT tiếp tục nỗ lực đảm bảo công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho hội viên. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT; phối hợp với các ban, ngành, các cấp Hội NCT triển khai thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ NCT theo phương châm “Đúng người - đúng đối tượng - hiệu quả”. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, đảm bảo đời sống về mọi mặt cho NCT, để ở tuổi xế chiều, mỗi hội viên sống vui, sống có ích, chung tay xây dựng thành phố phát triển”.

Bạch Mai

NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ BỆNH TAN MÁU BẨM SINH

Bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là Thalassemia đến nay chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, khi đã mắc bệnh ở thể trung bình hoặc thể nặng cần truyền máu định kỳ và sử dụng thuốc suốt đời, ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh.

Mới 11 tuổi, nhưng cháu Hoàng Thị Phương Lan, bản Pá Ngùa, xã Trung Đồng, huyện Tân



Tham gia hiến máu góp phần mang đến sự sống cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh

Uyên đã có “thâm niên” điều trị bệnh tan máu bẩm sinh 7 năm. Theo lời kể của mẹ cháu Lan, khi cháu được khoảng 4 tuổi, thấy con hay quấy khóc, da nhợt nhạt, sốt, chị đưa con đến trạm y tế và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây các bác sĩ làm xét nghiệm và thông báo cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh. Kể từ đó đến nay, đều đặn hàng tháng chị lại đưa con vượt quãng đường hàng trăm cây số lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để truyền máu.

Còn cháu Thào A Lệnh, mới 7 tháng tuổi, bản Than Chi Hô, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình mang thai, mẹ cháu cũng không làm xét nghiệm sàng lọc. Khi sinh cháu ra được khoảng 2 tháng, cháu có biểu hiện quấy khóc, mệt lả, sốt, vàng da... gia đình mới đưa đến cơ sở y tế khám và được chẩn đoán bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp không được tầm soát, phát hiện sớm, dẫn đến việc chẩn đoán muộn, hệ lụy cả đời phải gắn liền với bông băng, tiêm truyền để truyền máu, thải sắt duy trì sự sống.

Người bệnh Thalassemia mức độ trung bình nếu được điều trị tốt thì vẫn có thể phát triển thể chất gần như người bình thường. Người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị thường xuyên hơn (2 tuần/lần). Những người bệnh nặng nếu điều trị tốt thì chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, ngoài việc điều trị bằng truyền máu và thải sắt, chất lượng cuộc sống của người bệnh thalassemia còn bị ảnh hưởng bởi chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục, đời sống tinh thần, đặc biệt là sự quan tâm của gia đình và xã hội.

Tan máu bẩm sinh là một căn bệnh

nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa. Chính vì vậy, bất cứ ai cũng có thể chủ động phòng tránh để con sinh ra không bị mắc bệnh bằng các biện pháp như: Khám sức khỏe trước hôn nhân và tầm soát bệnh tật trước sinh. Cụ thể, việc khám sức khỏe trước khi kết hôn để xác định xem cá nhân có mang gene bệnh hay không? Từ đó giúp họ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh để nhằm sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia.

Đặc biệt là những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ của bệnh cần được tư vấn, làm các xét nghiệm để được phát hiện bệnh sớm. Nếu cả vợ và chồng đều mang một thể bệnh thalassemia, nên được tư vấn trước khi có ý định mang thai. Hiện nay, số người mắc bệnh Thalassemia rất nhiều, số lượng bệnh nhân chưa được phát hiện trong cộng đồng còn khá lớn. Trong khi đó, cộng đồng vẫn chưa biết và nhận thức đúng về bệnh Thalassemia. Vì vậy, việc tuyên truyền là vô cùng quan trọng và cần phải đẩy mạnh mạng lưới để tuyên truyền, đặc biệt cho đối tượng học sinh, sinh viên và người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, để ngăn chặn bệnh Thalassemia thực sự cần những chương trình hành động cụ thể và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống xã hội, từ y tế, giáo dục, dân số, các tổ chức chính trị, xã hội... và của cả cộng đồng đúng như thông điệp của Ngày Thalassemia Thế giới năm 2022 “Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì tương lai giống nòi”, bằng thông điệp cụ thể là “Hãy cùng quan tâm, chia sẻ và chung tay nâng cao hiểu biết về bệnh tan máu bẩm sinh” tiếp tục kêu gọi sự tham gia của mỗi cá nhân và toàn thể cộng đồng chung tay phòng, chống và đẩy lùi bệnh Thalassemia.

Phương Thủy

Tăng cường các biện pháp an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch bệnh

Y tế là ngành lao động đặc thù, nhân viên y tế phải trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất, từ trường, tia laser, rác thải y tế nguy hại; trực tiếp tham gia xử lý các vụ dịch bệnh truyền nhiễm... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện lao động, xây dựng quy trình làm việc an toàn, môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách đối với nhân viên y tế theo quy định.

BSCKI. Đào Thị An, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Mường Tè cho biết: “Để đảm bảo ATVSLĐ cho nhân viên y tế thời gian qua, Trung tâm luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định về ATVSLĐ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế về quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn; quy trình vận hành máy móc, thiết bị y tế, quản lý chất thải y tế... Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và người dân đến khám, chữa bệnh (KCB), trung tâm đã xây dựng quy trình sàng lọc, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm ngay từ khu vực cổng ra, vào; làm tốt khâu sàng lọc, phân luồng người đến KCB; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm biện pháp quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân...”

Bên cạnh nguy cơ lây nhiễm khi làm việc, nhân viên y tế còn gặp nhiều rủi ro về ATVSLĐ trong bối cảnh ứng phó với đại dịch



Cán bộ trung tâm y tế huyện Mường Tè đảm bảo bảo hộ lao động trong khám, chữa bệnh

Covid-19 như viêm da, căng thẳng nhiệt do phải mặc phương tiện bảo vệ cá nhân trong thời gian dài và trong thời tiết nóng nực; ảnh hưởng sức khỏe khi tiếp xúc thường xuyên với hóa chất khử khuẩn; căng thẳng tâm lý; đau mỏi cơ, xương, khớp... Để đảm bảo quyền lợi cũng như cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho lực lượng nhân viên y tế, những năm qua, Trung tâm đã chỉ đạo các trạm y tế thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ cao, độc hại, lây nhiễm; đảm bảo chi trả đầy đủ các loại phụ cấp độc hại, đặc thù cho nhân viên y tế...

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, môi trường lao động, nhất là thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong quá trình KCB.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên, Trung tâm còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi và phòng tránh các yếu tố nguy cơ phơi nhiễm bệnh nghề nghiệp, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị được chú trọng. Xuất phát từ thực tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên y tế được thực

hiện nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc cho cán bộ, nhân viên y tế; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động... Qua đó, nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác an toàn lao động cho người sử dụng lao động và mỗi cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ nói chung và đảm bảo ATVSLĐ cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng, xây dựng môi trường làm việc an toàn, giúp nhân viên y tế yên tâm làm việc, cống hiến, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Nguyễn Thúy

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO 6 BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ

Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới

Trước diễn biến “nóng” của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh



Biểu hiện lâm sàng của bệnh đậu mùa khỉ

đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống tạm thời.

Theo đó, các biện pháp phòng, chống được đưa ra là:

- Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết

thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

- Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường.

- Che miệng khi ho, hắt hơi.

- Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời.

- Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục; người xác định mắc

bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh.

- Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như: Động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng (chết hoặc sống) có thể chứa vi rút đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.

Phương Thúy
(Theo SK&ĐS)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Những năm gần đây, cải cách thủ tục hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm Y tế huyện Than Uyên chú trọng và nghiêm túc thực hiện. Nhờ đó, đã góp phần giảm tải cho nhân viên y tế, rút ngắn được thời gian khám, chữa bệnh và ngày càng nhận được sự hài lòng của người bệnh khi đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế.

Khi đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên ngay tại khoa khám bệnh, tất cả người dân đều được nhân viên Tổ chăm sóc khách hàng tiếp đón, hướng dẫn lấy số khám bệnh tự động và quầy làm thủ tục theo thứ tự gọi tên công khai trên bảng điện tử. Ngay sau khi nhập thông tin vào phần mềm quản lý của bệnh viện, nộp tiền tạm ứng, bệnh nhân được bộ phận tiếp đón của Khoa Khám bệnh hướng dẫn đến từng phòng khám bệnh... với sự đón tiếp nhiệt tình, thân thiện. Việc cấp số tự động cũng giúp quá trình khám bệnh diễn ra khoa học, trật tự, công bằng, tạo tâm lý yên tâm, thoải



Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên

mái cho người bệnh và người nhà bệnh. Mặt khác, người bệnh được làm xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm ngay tại chỗ, nếu phải nằm viện sẽ có nhân viên y tế trực tiếp bàn giao tận khoa lâm sàng...

Anh Ngô Văn Tâm - Thị trấn Than Uyên cho biết: "Mỗi lần đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, tôi đều được các nhân viên hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Đặc biệt, các thủ tục như: Khám, nhập viện, chuyển tuyến được làm nhanh với tinh thần, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Trong khoảng vài năm trở lại đây, chất lượng phục vụ của Trung tâm đã thay đổi, mọi thủ tục đều

nhanh gọn, tiến bộ hơn trước rất nhiều...

Với quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Trung tâm luôn quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính, rút gọn các bước trong quy trình khám bệnh, hướng đến sự hài lòng và an toàn của người bệnh. Để tạo thuận lợi cho người bệnh đến khám, điều trị tại đây, Sở Y tế, đã chỉ đạo Trung tâm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực như: Tổ chức lực lượng phù hợp, sắp xếp lại từ phòng khám bệnh, phòng thu phí, phòng phát thuốc, có sơ đồ khám, chữa bệnh, bố trí các biển, bảng chỉ dẫn, phòng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoàn toàn một chiều; bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ cao, đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình luôn sẵn sàng, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một cách chu đáo và kịp thời. Đặc biệt, bệnh viện không ngừng cải tiến quy trình khám bệnh đảm bảo hợp lý, thuận tiện như tăng thêm nhân lực hợp lý để đáp ứng nhu cầu khám bệnh trong giờ hành chính và những giờ cao điểm; bố trí khu chờ có đủ ghế ngồi, quạt mát... phục vụ chu đáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Cùng với đó, cán bộ y, bác sĩ Khoa Khám bệnh bắt đầu làm việc sớm hơn theo giờ quy định để tiếp đón và phục vụ bệnh nhân.

Để người bệnh hiểu rõ hơn quyền lợi được hưởng thụ khi tham gia khám, chữa bệnh, Trung tâm thực hiện công khai giờ khám bệnh, quy trình khám bệnh, đối tượng ưu tiên, trang bị 30 hòm thư góp ý, duy trì họp hội đồng người bệnh 1 lần/tuần, đường dây nóng, quyền lợi, nghĩa vụ của người bệnh và nhân viên y tế... bảng giá viện phí công khai, bệnh viện thực hiện nghiêm túc việc niêm yết hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại trực 24/24 giờ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh và giải đáp thắc mắc của bệnh nhân và gia đình người bệnh. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện hóa đơn điện tử và thanh toán viện phí bằng thẻ ATM. Điều này cũng làm giảm thời gian chờ, thanh toán viện phí và thuận tiện hơn đối với người

bệnh.

BSCII. Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cho biết: Trước đây khi chưa ứng dụng công nghệ thông tin, ít máy tính, nhân viên thiếu..., nhân viên đón tiếp rất vất vả trong việc hỏi thông tin, làm thủ tục, hướng dẫn bệnh nhân đến các phòng khám. Những lúc đông bệnh nhân thường dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây áp lực cho nhân viên y tế, sự khó chịu cho bệnh nhân. Hiện nay, Trung tâm đã đầu tư thêm máy vi tính, ứng dụng phần mềm lấy số, gọi khám tự động, phần mềm quản lý khám, chữa bệnh E-HIS, tất cả các khoa, phòng đều kết nối mạng. Vì vậy người dân đến khám chỉ cần đăng ký tại khoa khám bệnh, tự động tên tuổi sẽ được chuyển lên các khoa, phòng. Do vậy, mỗi ngày Trung tâm Y tế tiếp đón, phục vụ hàng trăm lượt bệnh nhân, trong đó chủ yếu là bệnh nhân BHYT, công việc trôi chảy hơn, người dân nắm rõ được quy trình khám bệnh và cảm thấy thoải mái vì không phải chờ đợi lâu.

Ngoài ra, các nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, qua đó thường xuyên học hỏi, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế đang thực hiện 2 thủ tục hành chính là cấp giấy sức khỏe và cấp lại giấy chứng sinh.

Phát huy những kết quả đạt được, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng trong việc khám, chữa bệnh, tạo mọi điều kiện để người bệnh và người nhà bệnh nhân được phục vụ chăm sóc tốt hơn. Nhất là việc duy trì đường dây nóng để giải quyết kịp thời những thắc mắc của người bệnh và người nhà người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện./.

Ngọc Châm



KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816

Mày 29 - 30/6, đoàn công tác Bệnh viện Nội tiết Trung ương do Bác sĩ Nguyễn Quang Chúy - Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, khảo sát nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Nội tiết Trung ương, BVĐK tỉnh đã chỉ ra nhu cầu, định hướng phát triển các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong toàn đơn vị. Đặc biệt chú trọng đào tạo, tập huấn cập nhật phác đồ điều trị các bệnh mạn tính dưới hình thức trực tuyến và cấp chứng chỉ đào tạo. Đào tạo về điều trị biến chứng bàn chân, tắc mạch. Chuyển giao một số kỹ thuật phẫu thuật cắt u lành tính tuyến giáp, chọc hút nang, nhân tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm.

Đối với CDC tỉnh, nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyên khoa

cho đội ngũ làm công tác phòng, chống bệnh đái tháo đường; phòng, chống các rối loạn do thiếu hụt I ốt. Hỗ trợ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho hoạt động của mạng lưới và thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến.

Qua thảo luận, các chuyên gia của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã chỉ ra các hướng đào tạo như: Khám, chữa bệnh từ xa; đào tạo thường niên, tập huấn tại chỗ, cầm tay chỉ việc, thực hành... Để việc chuyển giao được tập trung và đạt hiệu quả.

Sau buổi làm việc, Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ xây dựng kế hoạch phương án cụ thể để tổ chức các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực chẩn đoán và điều trị, từ đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn, giúp giảm đáng kể tình trạng quá tải ở tuyến trên./.

Nguyễn Hằng - Thái Sơn



Hội nghị sơ kết

*Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh:

Ngày 05/7, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện đã khám cho 2229 lượt người, đạt 40,5% (giảm 8,9% so với chỉ tiêu kế hoạch), điều trị nội trú cho 835 lượt bệnh nhân (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021) và 1.264 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú đạt 42,1% (giảm 15% so với cùng kỳ). Bệnh viện đã tiếp nhận và triển khai có hiệu quả nhiều dịch vụ kỹ thuật mới như: Ngâm thuốc YHCT bộ phận thủy trị liệu có thuốc, Hỏa long cứu, xông hơi, khí công dưỡng sinh, tập các kiểu thở... nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSKI. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Bệnh viện. Đồng thời, đề nghị trong 6 tháng cuối năm Bệnh viện cần đưa ra nhiều phương pháp ứng dụng các khoa học, kỹ thuật vào trong khám, chữa bệnh. Đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế về triển khai các văn bản, thực hiện khám, chữa bệnh tại bệnh viện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt bảo tồn những bài thuốc hay, những cây thuốc quý để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, công tác quản lý các số liệu, báo cáo... ./.

Ngọc Châm - Nguyễn Thúy

Bản tin Y tế Lai Châu

***Bệnh viện đa khoa tỉnh:**

Ngày 6/7, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số lượt khám bệnh 54.630 lượt, đạt 55,74%, tăng 13,02% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó điều trị nội trú cho 10,318 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú và kê đơn cho 44,312 lượt. Tổng số bệnh nhân điều trị Covid-19 điều trị tại bệnh viện là 885 bệnh nhân. Tổng số ca phẫu thuật: 1,945 ca; thủ thuật 59,225 ca. Bệnh viện đã triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật mới gồm: Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp; cấy chỉ; điện tử trường; soi cổ tử cung; điều trị tổn thương cổ

tử cung bằng đốt điện đốt nhiệt,...

Bệnh viện đã tích cực triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Phát động phong trào thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức, xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn, văn minh; phong trào 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng và sẵn sàng). Không có đơn thư khiếu nại.

6 tháng cuối năm, Bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên khoa sâu, tăng cường khả năng cung ứng các dịch vụ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.

Ngọc Châu - Nguyễn Thúy



KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

Ngày 07/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) theo định kỳ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra thực tế việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC, biển cấm, biển báo, chỉ dẫn về PCCC, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, điều kiện thoát nạn, hệ thống điện, phương tiện chữa cháy... và hướng dẫn CCVC-NLĐ của Trung tâm thực hành cách sử dụng bình chữa cháy. Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm rất quan tâm công tác PCCC, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở CCVC chấp hành các nội quy về an toàn PCCC; tiến hành tự kiểm tra công tác PCCC và duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.

Đoàn kiểm tra đề nghị Trung tâm Kiểm

soát bệnh tật tỉnh khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC&CNCH: Thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC, duy trì thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị PCCC; trang bị bổ sung các phương tiện bình chữa cháy; xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, tại đơn vị; phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành đo, kiểm tra hệ thống chống sét để đảm bảo an toàn; định kỳ tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cam kết sẽ khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ tại đơn vị./.

Ngọc Châu



HỘI THI CẨM HOA NGHỆ THUẬT NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Ngày 23/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Gia đình - Gắn kết yêu thương”.

Tham dự Hội thi có 15 đội với gần 100 thí sinh đến từ các LĐLĐ huyện, Thành phố, Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục và Công đoàn viên chức. (Công đoàn ngành Y tế có 2 đội tham gia). Hội thi gồm 2 phần: Thi cắm hoa nghệ thuật và thuyết trình ý nghĩa của tác phẩm. Trong thời gian 50 phút, các đội thi đã gửi gắm rất nhiều cảm xúc, tình cảm

và sự sáng tạo, khéo léo của các thành viên và đã tạo ra những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao thực sự thuyết phục các thành viên Ban Giám khảo và khán giả.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 09 giải khuyến khích và 2 giải phụ. (Công đoàn ngành Y tế đoạt 01 giải ba và 01 giải khuyến khích). Hội thi là sân chơi có ý nghĩa nhằm khẳng định vai trò, vị trí cũng như thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình cùng chung tay xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Hồng Thơm - Thái Sơn



TĂNG CƯỜNG CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt là phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia. Sở Y tế ra công văn số 1328/SYT - NVY, ngày 08/7/2022 về việc tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý

nhằm các hành vi vi phạm quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định liên quan khác.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nguyễn Hằng